

KHAI TRƯƠNG HỆ THỐNG...*(Tiếp theo trang 1)*

Chiều ngày 24/12, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với liên danh Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel và Công ty Cổ phần Viễn Bắc tổ chức khai trương hệ thống camera thông minh thực hiện giám sát an ninh, giao thông của tỉnh Thái Bình. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí

Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Thực hiện lộ trình xây dựng đô thị thông minh của tỉnh, liên danh Viettel - Viễn Bắc đã triển khai lắp đặt 124 mắt camera thuộc hệ thống giám sát thông minh. Hệ thống giúp tìm kiếm, theo dõi hình ảnh ở từng địa điểm với chức năng có thể phóng to, thu nhỏ, điều chỉnh hướng giám sát tại các vị trí quan trọng và các giờ cao điểm. Đặc biệt, hỗ trợ đắc lực việc giám sát giao

thông, tìm kiếm, truy xuất dữ liệu các hành vi vi phạm giao thông. Camera giám sát thông minh còn giúp nhận diện khuôn mặt, bám đuổi theo địa điểm và từng khu vực, giúp lực lượng an ninh có thể tìm kiếm, xem lại, truy xuất dữ liệu báo cáo các vị trí đối tượng, bám đuổi nghi vấn. Qua đó góp phần xây dựng thành phố Thái Bình an toàn, trật tự, văn minh, hướng tới đô thị thông minh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá

cao những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các dịch vụ xây dựng đô thị thông minh. Đồng chí đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện và phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát thông minh, trên cơ sở đó tiếp tục mở rộng hệ thống tại các địa phương trong thời gian tới. Công an tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông ban hành quy chế phối hợp vận hành hệ thống, bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, tăng cường công

tác tuyên truyền để nâng cao tính tự giác của người dân khi tham gia giao thông, từng bước đưa hệ thống vào khai thác một cách hữu ích, hiệu quả. Các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm duy trì, vận hành hệ thống, tham mưu giúp tỉnh triển khai các ứng dụng công nghệ khác trong thời gian tới, qua đó góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình an toàn, trật tự, văn minh, hiện đại, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

TRỊNH CƯỜNG**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...***(Tiếp theo trang 1)*

Sáng ngày 24/12, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo việc thực hiện các kết luận của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về rà soát, xử lý, giải quyết các trường hợp hưởng chính sách đối với người hoạt động kháng chiến (NHDKC) và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học (CDHH). Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thành phố.

Những năm qua, việc chăm lo cho người có công với cách mạng, trong đó có việc thực hiện chính sách đối với NHDKC và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học (CDHH). Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thành phố.

tác, chiến đấu tại vùng quân đội Mỹ sử dụng CDHH trong chiến tranh Việt Nam từ ngày 1/8/1961 - 30/4/1975, trường hợp hưởng chính sách đối với con đẻ NHDKC bị nhiễm CDHH nhưng không mắc dị dạng, dị tật theo quy định, vẫn còn khả năng lao động...

Thực hiện các kết luận của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Kết luận số 03, ngày 1/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra thời hạn hết năm 2020 sẽ rà soát xong hồ sơ hưởng chính sách đối với NHDKC bị nhiễm CDHH, hồ sơ bổ sung mới để xác định các trường hợp hưởng chế độ, chính sách chưa bảo đảm quy định. Hết tháng 1/2021 sẽ hoàn thành thực chứng phúc quyết để kiểm tra, đánh giá lại tình trạng dị dạng dị tật của con đẻ NHDKC. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã rà soát 19.093 hồ sơ NHDKC bị nhiễm CDHH lập từ năm 2000 qua rà soát đã đúng quy định cấp 354 trường hợp không bổ sung được giấy tờ chứng minh NHDKC đã tham gia công

đã mất, còn 119 trường hợp đình chỉ thực hiện chính sách từ ngày 1/8/2018, ban hành quyết định thu hồi và đôn đốc thu hồi số tiền đã hưởng sai quy định. Bên cạnh đó, rà soát, thực chứng xác định 519 trường hợp hưởng chính sách không đúng quy định, trong đó 171 trường hợp đã mất để nghị miễn thu hồi, còn lại đã ra quyết định đình chỉ trợ cấp từ ngày 1/8/2018. Ngoài ra còn thực hiện rà soát các trường hợp con đẻ mắc dị dạng, dị tật bẩm sinh làm điều kiện để bố mẹ đề hưởng chính sách, đề nghị miễn xem xét, xử lý các trường hợp NHDKC đã mất, ra quyết định đình chỉ thực hiện chính sách các trường hợp con đẻ NHDKC không mắc dị dạng, dị tật bẩm sinh và trường hợp giám định không đạt yêu cầu và không hoàn thiện hồ sơ giám định.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung tham mưu các giải pháp để việc rà soát, xử lý, giải quyết các trường hợp hưởng chính sách đối với NHDKC và con đẻ của họ bị nhiễm CDHH trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng quy định của pháp luật và các kết luận của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, dứt khoát, dứt điểm, không né tránh những vấn đề Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ ra trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NHDKC bị nhiễm CDHH. Quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời những nội dung trong các kết luận của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Kết luận số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như các văn bản của UBND tỉnh. Tập trung tuyên truyền để NHDKC bị nhiễm CDHH khi bị đình chỉ thực hiện chính sách. Công tác tuyên truyền phải có hình thức phù hợp, đúng với chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính quyền các cấp nhằm tạo sự chia sẻ, đồng thuận của người bị đình chỉ trợ cấp, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng. Đồng chí yêu cầu các huyện, thành phố thành lập

ban chỉ đạo từ huyện đến xã do đồng chí bí thư cấp ủy làm trưởng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể và gắn trách nhiệm cho từng thành viên. Tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương rà soát dứt điểm các trường hợp đúng chi trả, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả rà soát. Xem xét, tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị của người bị đình chỉ trả, tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Cấp cấp hội cựu chiến binh, hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, hội cựu thanh niên xung phong tích cực tuyên truyền, vận động, giải thích để các hội viên hiểu, chấp hành, đồng thuận với việc thực hiện các kết luận của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Công an tỉnh thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn phần tử xấu lợi dụng kích động người dân gây mất ổn định an ninh trật tự. Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện các kết luận của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Kết luận số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

THU HOÀI**NÔNG NGHIỆP TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH...***(Tiếp theo trang 1)*

theo hướng hiện đại. Năm 2020, thành lập mới 1.055 doanh nghiệp, nâng tổng số lên trên 13.280 doanh nghiệp nông nghiệp.

Mục tiêu năm 2021, ngành Nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 2,7 - 3%; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trên 42 tỷ USD;

có ít nhất 200 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tại Thái Bình, năm 2020, khắc phục những khó khăn chung, giá trị ngành Nông nghiệp vẫn tăng 3,3% so với năm 2019. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2020 ước đạt 27.703 tỷ đồng; trong

đó: sản xuất trồng trọt ước đạt 11.943,5 tỷ đồng, tăng 1,64%; sản xuất chăn nuôi ước đạt 9.314 tỷ đồng, tăng 3,64%; sản xuất ngành thủy sản ước đạt 5.346,2 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ biểu dương những kết quả đạt được của ngành Nông nghiệp đã đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh

tế - xã hội toàn diện của cả nước trong năm 2020. Về nhiệm vụ năm 2021, Thủ tướng đề nghị toàn ngành Nông nghiệp tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại ngành gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và tính tự chủ, sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa từng vùng miền. Nâng cao và chất lượng, hiệu quả xây dựng nông thôn mới, cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân,

góp phần xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường nông thôn. Phát triển kết cấu hạ tầng, tăng cường quản lý tài nguyên, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi nông nghiệp số; tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính quản lý và tổ chức sự nghiệp công lập từ trung ương tới địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

KHỐI THI ĐUA MTTQ...*(Tiếp theo trang 1)*

Năm 2021, công tác thi đua, khen thưởng của Khối tập trung tuyên truyền đoàn viên, hội viên thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; quan tâm nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng, đời sống của

hội viên, đoàn viên, tình hình dư luận xã hội; phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa góp ý kiến và bình xét thi đua năm 2020; bầu trường khối và phó trường khối thi đua năm 2021.

VŨ THƯ...*(Tiếp theo trang 1)*

21.000 khẩu trang Covid-19 và phòng, chống dịch Covid-19 và ủng hộ trên 1,34 tỷ đồng, 968 thùng mì tôm, 12.750kg gạo, 271 thùng nước khoáng, 1.400 tấm bánh chưng giúp đỡ, hỗ trợ bà con miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ. Năm qua, huyện có thêm 30 nông dân ưu tú được kết nạp Đảng, đưa tổng số hội viên nông dân là đảng viên lên 1.098 đảng viên.

Năm 2021, Hội Nông dân huyện Vũ Thư tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức hội, đổi mới phương thức hoạt động nhằm thu hút đông đảo hội viên tham gia phong trào thi đua do các cấp hội phát động.

Tại hội nghị, lãnh đạo Huyện ủy Vũ Thư đã trao giấy khen cho 20 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2020.

CẢ NƯỚC...*(Tiếp theo trang 1)*

tổ ưu, chất chẽ, hiệu quả quỹ BHYT. Năm 2021, ngành Bảo hiểm xã hội phấn đấu có hơn 17,5 triệu người tham gia BHXH, hơn 89,3 triệu người tham gia BHYT.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả ngành Bảo hiểm xã hội đạt được trong năm 2020. Để thực hiện tốt nhiệm vụ

năm 2021, Phó Thủ tướng đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó triển khai có hiệu quả các nghị quyết của trung ương về cải cách BHXH và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH,

BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; có kế hoạch, dự toán thu, chi, phát triển đối tượng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp phù hợp với thực tiễn. Các cấp, ngành cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức ứng xử của công chức, viên chức; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, nhân dân với phương châm hành động "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả".

640 thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9. Tham dự kỳ thi năm nay có 640 thí sinh đến từ các trường THCS của 8 huyện, thành phố.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm nay được tổ chức thi ở 8 môn gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Nội dung thi trong phạm vi chương

trình giáo dục phổ thông cấp THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, thời gian làm bài thi là 150 phút/môn. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 8 hội đồng thi tại 8 huyện, thành phố; đồng thời huy động 160 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi tại các hội đồng thi.

Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 nhằm phát hiện và tuyển chọn các em học sinh có năng

khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng, thực hiện mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, cho đất nước. Đồng thời đồng ý kiến về đội ngũ giáo viên và học sinh phát huy năng lực sáng tạo, góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý và chỉ đạo của các cơ sở giáo dục.

ĐANG ANH**Xét xử sơ thẩm 14 đối tượng về tội cố ý gây thương tích**

Ngày 24/12, Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Bùi Mạnh Tín, sinh năm 1995, trú tại thôn Thái, xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) và 13 bị can khác về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134, Bộ luật Hình sự năm 2015.

13 bị can khác gồm: Trần Văn Trường, sinh năm 1990, xã Văn Duyên (Thái Thụy); Nguyễn Như Tuyền, sinh năm 1984, xã Sơn Hà (Thái Thụy); Trần Đức Anh, sinh năm 1994, xã Tân Lập (Vũ Thư); Vũ Văn Giang, sinh năm 1984, xã Song An (Vũ Thư); Bùi Văn Dũng, sinh năm 1983, xã Duy Nhất (Vũ Thư); Hoàng Minh

Đức, sinh năm 1997, xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư); Phạm Ngọc Dũng, sinh năm 1995, Phạm Văn Sáng, sinh năm 1991, cùng trú tại xã Minh Quang (Vũ Thư); Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 2000, Nguyễn Ngọc Quý, sinh năm 1997, Phạm Hoài Nam, sinh năm 2000, Bùi Bá Duẩn, sinh năm 2001, Phạm Anh Phi, sinh năm 2001, cùng trú tại xã Nguyễn Xá (Vũ Thư).

Theo nội dung cáo trạng, sau khi được Phạm Văn Sáng thông tin anh Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1987, xã Nguyễn Xá (Đông Hưng) sẽ đánh mình, khoảng 20 giờ ngày 19/12/2018, Bùi Mạnh

Tiến cùng các đồng phạm đến nhà hàng Hương Quê ở thôn Đà Giang, xã Nguyễn Xá (Đông Hưng) tìm anh Nguyễn Văn Hùng. Khi thấy anh Hùng đang đứng ngoài sân, Tiến ghì cổ và lôi anh Hùng ra ngoài công để các đồng phạm đi cùng đánh. Kết quả giám định thương tích thể hiện anh Hùng bị tổn hại sức khỏe 28%.

Trước đó, ngày 21/12/2018, Công an huyện Đông Hưng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Mạnh Tín cùng các đồng phạm về tội cố ý gây thương tích. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 26/9/2019, Bùi Mạnh Tiến

nhận mức án 18 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích, các đồng phạm khác nhận mức án từ án treo đến 21 tháng tù giam. Ngày 6/5/2020, Tòa án nhân dân tỉnh ra quyết định hủy bản án sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích đối với bị can Bùi Mạnh Tín và các đồng phạm, đồng thời trả lại hồ sơ để cơ quan công an điều tra lại vụ việc, bổ sung các tình tiết liên quan.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Bị hại là anh Nguyễn Văn Hùng cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Căn cứ kết quả thẩm vấn và tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở đề nghị của Viện Kiểm sát

nhân dân huyện Đông Hưng; đồng thời, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Mạnh Tín 36 tháng tù giam; Trần Văn Trường 18 tháng tù giam; Nguyễn Như Tuyền 18 tháng tù giam; Trần Đức Anh 21 tháng tù giam; Vũ Văn Giang 15 tháng tù giam; Bùi Văn Dũng 24 tháng tù giam; Hoàng Minh Đức 27 tháng tù giam; Phạm Ngọc Dũng 14 tháng tù giam; Phạm Văn Sáng 30 tháng tù giam; Nguyễn Tuấn Anh 23 tháng tù giam; Nguyễn Ngọc Quý 12 tháng tù giam; Phạm Hoài Nam 15 tháng tù giam; Bùi Bá Duẩn 15 tháng tù giam; Phạm Anh Phi 1 năm tù cho hưởng án treo.

HẢI DƯƠNG**CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...***(Tiếp theo trang 1)*

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định cho đồng chí Phạm Hồng Tùng.

ẢNH: NGỌC TRÂM

huyện Tiên Hải đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND huyện Tiên Hải nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Hồng Tùng; mong muốn trên cương vị công tác mới đồng chí Phạm Hồng Tùng tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, nỗ lực khắc phục khó khăn, không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Hải và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện phát huy truyền thống đoàn kết, tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí Phạm Hồng Tùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và nhân dân trong huyện.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Hồng Tùng cảm ơn sự tin tưởng của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự tin nhiệm của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và hứa luôn gương mẫu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, học tập, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, phát huy dân chủ, đoàn kết cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã đề ra.

KHAI MẠC KỲ THI...*(Tiếp theo trang 1)*

công tác thi tại Hội đồng coi thi tỉnh Thái Bình. Kỳ thi năm nay diễn ra từ ngày 25 - 27/12.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia là dịp để ngành Giáo dục tỉnh nhà báo cáo với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân về công tác phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời, là dịp để đánh giá giá trị tuệ của học sinh Thái Bình với học sinh các cấp và quốc tế. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh mong các em học sinh sẽ tập trung kiến thức, bình tĩnh để vững vàng bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất; Hội đồng coi thi làm việc công tâm, nghiêm túc để kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan.

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 24/12, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 79,1 triệu người nhiễm và gần 1,74 triệu người tử vong do Covid-19. 5 nước hiện có số người nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới là Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Nga và Pháp.

Tính đến 18 giờ ngày 24/12, Việt Nam có thêm 12 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Các bệnh nhân nhiễm mới đều là người nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã ghi nhận trên cả nước là 1.433 bệnh nhân. 1.281/1.433 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 117 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 16.200 người.

Tính đến 16 giờ 50 phút ngày 24/12, tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 2 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe, trong đó tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có 1 trường hợp và 1 trường hợp tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình. Bên cạnh đó, tại Trung đoàn 568 đang cách ly, theo dõi sức khỏe 191 trường hợp từ nước ngoài về. Số chuyên gia nước ngoài sang làm việc trên địa bàn tỉnh đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) là 42 chuyên gia.

HOÀNG LANH**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

- Tên gọi: Văn Phòng công chứng Trần Ngọc Hùng
Địa chỉ: Số nhà 17 đường Lê Lợi, tổ 1 phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Họ tên công chứng viên:
 - Công chứng viên: Trần Ngọc Hùng (Quyết định bổ nhiệm số 222/QĐ-BTP ngày 30/01/2015 của Bộ Tư pháp)
 - Công chứng viên: Phạm Ngọc Dậu (Quyết định bổ nhiệm số 292/QĐ-BTP ngày 17/02/2020 của Bộ Tư pháp)
- Giấy đăng ký hoạt động số 22/TP-DKHH ngày 21/12/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình.
 - Nơi đăng ký hoạt động: Số nhà 17 đường Lê Lợi, tổ 1 phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
 - Ngày bắt đầu hoạt động: 05/01/2021.